

รายงานการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อ วันจันทร์ ที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ผู้มาประชุม ๑๕ คน
ผู้ไม่มาประชุม - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๓๐ คน

ลำดับที่	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจ้านง สิงหนันท์	ประธานสภาอบต.นิคม	จ้านง สิงหนันท์	
๒	นายสมบุรณ์ ยุตรัมย์	รองประธานสภาอบต.นิคม	สมบุรณ์ ยุตรัมย์	
๓	นางบัวไข สุภะรักษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒	บัวไข สุภะรักษ์	
๔	นายผาแดง คำหงษา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓	ผาแดง คำหงษา	
๕	นายสนอง บุญศิริ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๕	สนอง บุญศิริ	
๖	นายกิจปร จจะโรรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๖	กิจปร จจะโรรัมย์	
๗	นายประมวล มหาอาจ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๘	ประมวล มหาอาจ	
๘	นางพรรณวดี งามสะพรั่ง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๐	พรรณวดี งามสะพรั่ง	
๙	นายอภิวัฒน์ จาบุรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๑	อภิวัฒน์ จาบุรี	
๑๐	นายบุญทัน คำสุด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๓	บุญทัน คำสุด	
๑๑	นายทวีศักดิ์ อินสำราญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๔	ทวีศักดิ์ อินสำราญ	
๑๒	นายถาวร วรรณมา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๑๕	ถาวร วรรณมา	
๑๓	นายสมพร ทองแมน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒๑	สมพร ทองแมน	
๑๔	นายลุน แสนดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒๓	ลุน แสนดี	
๑๕	นายภูริต ชื่นรัมย์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๒๔	ภูริต ชื่นรัมย์	
๑๖	นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากุล	เลขานุการสภาอบต.	สุรวุฒิ ปองวัฒนากุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	คณะผู้บริหาร			
๑	นายบุญมี ม่วงศรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	บุญมี ม่วงศรี	
๒	นางสาววราภรณ์ ยมรัตน์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	วราภรณ์ ยมรัตน์	
๓	นายบุญทัน แก้วกองนอก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	บุญทัน แก้วกองนอก	
๔	นายบุญจันทร์ ดวงทุ่งสา พนักงานส่วนตำบล	เลขานุการนายก อบต.	บุญจันทร์ ดวงทุ่งสา	
๕	นางสุพิชญ์ชญา พิรัชพัฒน์	รองปลัดอบต.นิคม	สุพิชญ์ชญา พิรัชพัฒน์	
๖	นางพวงผกา จันทร์ศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	พวงผกา จันทร์ศรี	
๗	นายสมปอง ศรีสง่า	ผู้อำนวยการกองช่าง	สมปอง ศรีสง่า	
๘	นางทัศนีย์ สืบเจริญเพชร	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	ทัศนีย์ สืบเจริญเพชร	
๙	สืบเอกก้าวหน้า พนมใส	หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.	ก้าวหน้า พนมใส	
๑๐	นายปรีชาพล ปัดดาปัดโต	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ปรีชาพล ปัดดาปัดโต	
๑๑	นายธราพงษ์ จันทร์ศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ธราพงษ์ จันทร์ศรี	
๑๒	นางสาวลัดดาวัลย์ ปานเพชร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ลัดดาวัลย์ ปานเพชร	
๑๓	นางสาวรุ่งทิวา ชุมสาย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	รุ่งทิวา ชุมสาย	
๑๔	นางโยทิน จันทพัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	โยทิน จันทพัฒน์	

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภา
ปลัดอบต.

เชิญปลัดอบต.ชี้แจง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ อบต.นิคมได้จัดโครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รายละเอียดตามเอกสารที่สำเนาให้กับทุกท่านแล้ว

ประธานสภา
นายกอบต.

เชิญที่ประชุม

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ อบต.นิคมได้จัดโครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ประชุมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงานเคหะและชุมชน ๑.โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านสระกอไทร เชื่อมถนนลาดยาง บริเวณสี่แยกบ้านนางบันลือ ศิริรัมย์ ๒.โครงการขุดลอกคลอง/รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๘ ภายในหมู่บ้าน ๓.โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำดื่ม หมู่ ๒๑ บ้านตาหนัก บริเวณบ้านนายสมพงษ์ สงโท ๔.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ๒๓ รอบหมู่บ้าน ๕.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ ๒๔ สมาชิกสภาอบต.ท่านใดมีข้อสงสัยให้ท่านสอบถามก่อนที่จะลงมติที่ประชุม

ประธานสภา
ปลัดอบต.

เชิญที่ประชุม

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเดิม ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไม่ได้เพิ่มเติม อำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอำนาจนายกอบต.นิคมที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงปีพ.ศ. เช่น โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แต่ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หากจะดำเนินโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ นายกอบต.ก็จะดำเนินการแก้ไขปี พ.ศ. ส่วนที่สภาอบต.พิจารณาเป็นการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประธานสภา

ขอมติที่ประชุมสภาอบต.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๕

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๕ (๑๔ เสียง) ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๕.๓ การรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่อปท. (การโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบ

ประธานสภา
ปลัดอบต.

ส่งน้ำบ้านดงยายเกา หมู่ที่ ๓)

เชิญ ปลัดอบต.นิคม

ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติในเรื่องของการถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงยายเกา หมู่ ๓ ตำบลนิคมอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพัสดุที่รับมอบจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการมอบตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการมอบโดยส่วนราชการหลักเกณฑ์เมื่อส่วนราชการได้จัดทำโครงการ ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแล้ว ให้มอบทรัพย์สินนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ใช้ต่อไป ซึ่งทรัพย์สินจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปัจจุบันได้มีการยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว โดยจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐/๑๖๖๒๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า "ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของ

หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติฯ ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ โดยมีเจตนารมณ์ให้ยกเลิก บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอื่นที่มีได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่มีผู้พิทักษ์พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอื่นเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเจตนาหรือมีภาระติดพัน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอื่นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ดังนั้นจึงยังไม่มี ระเบียบให้ดำเนินการ แต่ยังมีถือปฏิบัติตามแนวทางเดิม และในส่วนนี้เป็นกรมมอบตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อรับโอน มาแล้ว ก็สามารถขอรับเงินอุดหนุน ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือการก่อสร้างได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมได้รับทราบและให้ความเห็นชอบซึ่ง จะไม่มีระเบียบและอำนาจมารองรับในการให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม แต่เพื่อให้การ ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้สภาอบต.นิคมได้มีมติให้ความเห็นชอบในการถ่ายโอนภารกิจสถานี สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าของบ้านดงยายเกา

ประธานสภา
นายกอบต.

เชิญ อบต.นายกอบต.นิคม
ขออนุญาตประธานสภาฯชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าของบ้านดงยายเกา ม.๓ มีการถ่ายโอน ภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เมื่อได้รับมอบเสร็จแล้วจะเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมที่ จะดูแลรักษา ในข้อเท็จจริงหลังจากที่กรมชลประทานก่อสร้างเสร็จแล้ว มอบให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม (นายชาติณรงค์ บุญสั้น) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม (นายสุรวิทย์ ปองวัฒนากุล) ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ (นายแมน จัน ลา) ซึ่งเป็นผู้รับมอบในขณะนั้น ดังนั้นเมื่อมีการรับมอบเสร็จแล้ว ตอนนั้นผมอยู่ในพื้นที่ได้รับทราบปัญหาว่าไม่สามารถ สูบน้ำได้ หรือเมื่อสูบน้ำเสร็จแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของค่าไฟ ซึ่งจะแพงมาก จึงได้สอบถามกับท่านผู้ใหญ่บ้านได้ รับทราบมาจากค่าไฟที่แพงเกินไปก็ยังไม่ได้ดำเนินการสูบน้ำและในระหว่างที่ยังไม่มีผู้บริหาร ช่วงนั้นก็จะมีคนดูแล และแพที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อน้ำลดแพก็จะเกยขึ้นมา ทำให้น้ำเข้าไปในท่อน แพทรุดลงเกิดความเสียหาย ดังนั้นเมื่อผมเข้า มาดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมจึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่า เมื่อมีการชำระก็จะต้องมี การซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุด ดังนั้นสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลนิคมจะต้องให้ความเห็นชอบในการขอซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้สถานีสูบน้ำดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อพี่น้อง ประชาชนให้มากที่สุด จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมก็จะร่วมรับผิดชอบในการ ดำเนินการต่อไป

ประธานสภา
ที่ประชุม

เชิญ ที่ประชุม
นายผาแดง คำหงษา เกี่ยวกับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตอนแรกที่ทดลองก็ถือว่าใช้ได้ แต่ต่อมาก่าไฟแพงมากถึงแม้ว่า เกษตรกรจะได้ประโยชน์มาก ภายหลังต่อมาถึงแม้ว่าจะมีการชำระชาวบ้านก็ได้ประชุมกันว่าอยากให้เปลี่ยนมาเป็น พลังงานทดแทนเนื่องจากค่าไฟแพงจึงขอฝากท่าน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.ได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาและ ความต้องการดังกล่าว ขอให้ดำเนินการเป็นแบบพลังงานทดแทนจะประสบความสำเร็จมากกว่า

ประธานสภา
ปลัดอบต.

เชิญ ปลัดอบต.นิคม
ก่อนอื่นขอแนะนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่า ส่วนราชการ ที่ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะ ดำเนินการโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการถนนหรือโครงการก่อสร้างพื้นฐานต่างๆดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุงให้ในส่วนต่างๆสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ในปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้เข้าดำเนินการ ตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมต่อไป ในส่วนของงบประมาณในการซ่อมแซมจะร้องขอไปที่กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามงบประมาณที่ขอซ่อมแซมซึ่งงบประมาณทุกอย่างที่ร้องขอไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น ยกตัวอย่าง ศูนย์สูบน้ำบ้านลิ้นเกีย ในส่วนของค่าไฟ เมื่อมีกลุ่มผู้ใช้ศูนย์สูบน้ำแล้ว การบริหารจัดการ ก็จะมี คณะกรรมการบริหารจัดการในเรื่องของการเก็บค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการอุดหนุนแบ่งเป็นสัดส่วน ซึ่งใน กรณีมีการสูบน้ำก็จะขอไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ส่วนท่าน สมาชิกสภาอบต. ที่ได้นำเรียนให้ พิจารณาพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยในเรื่องของค่าไฟ ก็เป็นเรื่องของการก่อสร้าง เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ในวันที่จึงนำเข้าที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับมอบสถานีสูบน้ำบ้านดงยาย เกา ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๔(๓)ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่

เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ไม่ได้พูดถึงอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นอำนาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ แต่วันนี้ก็นำเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนได้รับทราบและรับโอน

ประธานสภา
นายกอบต.

เชิญ นายกอบต.นิคม
ขออนุญาตนำเรียนว่า สถานีสูบน้ำไฟฟ้าจะต้องมีผู้ดูแลรับผิดชอบซึ่งอยากให้มีพนักงานไปประจำที่นั่นเพราะจะมี
ปัญหาว่าเวลาเปิดน้ำ ปิดน้ำ จะมีประตูปิด-เปิดของลำตะโค่ง เวลาชลประทานเปิดน้ำมาน้ำจะเอ่อท่วมขึ้นเวลาระบาย
ออกก็จะแห้งลง วนเวียนอยู่แบบนั้น จึงมีความประสงค์จะให้มีเจ้าหน้าที่หนึ่งคน ดูแลประจำศูนย์สูบน้ำนั้นเพื่อดูแล
ไม่ให้เกิดความเสียหาย จึงขอให้นำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบ

ประธานสภา
ที่ประชุม

เชิญ ที่ประชุม
นายสนอง บุญศิริ ผมมีความสงสัยเกี่ยวกับสถานีสูบน้ำ จึงอยากทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเกิดขึ้นในช่วงใด
และประชาชนจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด มีจำนวนกี่หมู่บ้านที่จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้

ประธานสภา
นายกอบต.

เชิญ นายก อบต.นิคม
เดิมที่บริเวณศูนย์สูบน้ำจะมีจำนวนสองหมู่บ้าน คือบ้านดงยายเกา และบ้านหนองจาน พื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่นา
สมัยก่อนทำนา แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการทำไร่อ้อย ช่วงที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดคือช่วงหน้าแล้งซึ่งอย่างที่เร
ทราบกันว่าบางที่ปีนั้นก็แล้งหรือปีนั้นอาจจะฝน โดยที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วง พื้นที่ที่จะได้รับ
ประโยชน์ก็มีจำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ก็ถือว่ามีความคุ้มค่าที่จะดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำให้แก่พี่น้อง
ประชาชนและเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยการศึกษาจากพี่น้องชาวบ้านหัวช้าง ซึ่งมีสถานีสูบน้ำ
เหมือนกัน ในส่วนของบ้านหัวช้างคณะกรรมการสามารถบริหารจัดการได้ทั้ง บ้านคำหนัก บ้านลิ้นเกีย และบ้านตลาด
ซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ำตรงนั้นก็อยากจะไปศึกษาข้อมูลในส่วนนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ซึ่ง
อยากจะศึกษาว่าชาวบ้านเขามีวิธีการยังไงที่สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้

ประธานสภา
ที่ประชุม

มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้กรรมสิทธิ์
แก่ อบท. (การโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงยายเกา หมู่ ๓)
เห็นชอบการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้กรรมสิทธิ์แก่ อบท. (การโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงยาย
เกา หมู่ ๓) จำนวน ๑๔ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง

พักประชุม
เริ่มประชุม

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา
ที่ประชุม

เชิญที่ประชุม
นายผาแดง คำหงษา ขอฝากคณะผู้บริหารเกี่ยวกับผาต่อหน้าโรงเรียนบ้านดงยายเกา คือผาต่อบ่อพักที่มี ตอนนี้ไม่มี
แล้ว จึงได้สอบถามนักการภารโรงโรงเรียนบ้านดงยายเกา ว่าผู้รับเหมาดำเนินการขนย้ายออกไปเกรงว่าจะเกิดอันตราย
แก่นักเรียนที่อาจจะพลัดตกลงไป จึงขอฝากคณะผู้บริหารได้ช่วยดูแลบ่อพักให้มีที่ปิดบ่อพักด้วย จึงขอฝากคณะ
ผู้บริหารได้สอบถามผู้รับเหมาว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

ประธานสภา
นายกอบต.

เชิญ นายกอบต.นิคม
ในเรื่องของผาที่ระบายน้ำเคยได้รับแจ้ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมก็ได้จัดทำหนังสือไปให้แก้ไข แต่เรื่องก็เงียบ
ไป ซึ่งตรงหน้าโรงเรียนบ้านดงยายเกาจะเป็นที่ระบาย มีผาปิด โดยได้รับแจ้งว่ามีกรงขโมยเกิดขึ้น หากทราบว่าท่าน
ใดเป็นคนขโมยก็คงจะได้มีการแจ้งความเกิดขึ้น ซึ่งผาที่หายได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขแล้ว

ประธานสภา
ที่ประชุม

เชิญ ที่ประชุม
นายภูริต ชื่นรัมย์ ผมมีเรื่องขอขอบคุณสองเรื่องคือเรื่องแรกเป็นเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านหนองม่วงหมู่ ๔ ถึง
บ้านไทรงาม หมู่ ๒๔ ผมขอเป็นตัวแทนของชาวบ้านขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมที่ได้สนับสนุน
งบประมาณ และเรื่องที่สองก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของถนนชำรุดเสียหาย ซึ่งชาวบ้านก็
ได้ประโยชน์ในการสัญจรไปมา

นายสมพร ทองแก่น กรณีที่ดินเกิดการชำรุดและขาดบ่อ อาจเจอปัญหาในกรณีถูกเงินที่ไม่มีที่ดินไปถมและ
ชาวบ้านก็ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนล่าช้า จึงอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมได้จัดสรรดิน โดย

กองไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เพราะเมื่อชาวบ้านเกิดความเดือดร้อน
เร่งด่วนก็จะได้แก้ไขปัญหาคืบหน้าทันที เพราะมักจะได้รับแจ้งว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม หาก
เป็นไปได้ผมขอเสนอให้มีรถแม่โครคันเล็กไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพราะเมื่อเวลาเกิดความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วน
ตำบลนิคมมักจะดำเนินการไม่ทันทันที จึงขอฝากให้พิจารณา

นายประมวล มหาอาจ มีเรื่องที่จะสอบถามด้วยกันสามเรื่องคือ (๑)โครงการถนนดินลงหินคลุก จากบ้านแม่เอี่ยม พลา
ทิพย์ ถึงบ้านนายหนาย วินารมย์ ไม่ทราบว่าจะถึงขั้นไหน อย่างไร เพราะตอนนี้ถนนหนทางแย่มากยิ่งช่วงฝนตกก็ยิ่ง
หนัก (๒) ความคืบหน้าของไฟฟ้าแสงสว่างที่อนุมัติให้หมู่บ้านละ ๑๕ หลอด ยังไม่เห็นดำเนินการ (๓) เป็นเรื่องของการ
เก็บเงินค่าถังขยะ เก็บยากมาก เพราะถังขยะมีการชำรุดพัง ไม่ทราบว่าจะเก็บกับใคร สุดท้ายก็ต้องเอาเงินตัวเองมา
จ่าย จึงขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด้วย

ประธานสภา
นายกอบต.

เชิญ นายกอบต.นิคม
ในส่วนของโครงการถนนดินลงหินคลุกเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ในส่วนของการดำเนินโครงการก็จะทำ
ไปเรื่อยๆเพราะช่วงนี้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งติดปัญหาที่มาช้า ซึ่งหลังจากที่เข้ามาบริหารงานแล้วก็จะเห็นว่ามีการ
ดำเนินการอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องของการก่อสร้างซึ่งมีการดำเนินงานไปประมาณ ๒๐% แล้ว และเป็นปกติที่
ฝนตกถนนจะขาค จึงได้ มีการเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมจัดสรรเงินไว้เพื่อรองรับการซ่อมและเสริมถนน
ของชาวบ้าน ซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเราไม่ใช่ผู้รับเหมา โดยหลังจากที่มีปัญหา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนิคมก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข และผมก็มองว่าไม่มีความล่าช้าจนเกินไป เพราะผู้บริหารก็เร่ง
ดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็อาจจะหายากเป็นเรื่องปกติ แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมก็พยายามที่จะแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่วนในเรื่องของถังขยะ ซึ่งถังขยะมีการจัดซื้อมาใหม่แล้ว ในช่วงที่
ผมเข้ามาบริหารงานก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประสงค์ต้องการถังขยะ ได้เขียนคำร้องเข้ามาหมู่บ้าน โดยในการ
ประชุมสภาครั้งที่แล้วได้มีการอนุมัติงบประมาณจัดซื้อถังขยะจำนวน ๑๐๐ กว่าถัง โดยขออนุมัติเสร็จก็จัดซื้อถังขยะ
ทันที และตอนนี้กำลังจัดสรรลงในทุกหมู่บ้าน ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมได้รับทราบและ
สบายใจว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม เป้าหมายของผมและท่านก็ไม่
ต่างกัน คือการดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด หากถังขยะไม่เพียงพอก็จะได้ขอรับการอนุมัติต่อไป
ส่วนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเองก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆ และวันที่ ๒๓ หรือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ผมไม่แน่ใจวันที่
แน่นอน จะมีนายช่างโยธาจากกรมทางหลวงชนบท เข้ามาในพื้นที่เพื่อสำรวจประมาณการ จัดทำถนนจากตำบลหัว
ฝายถึงตำบลนิคมเป็นถนนเชื่อมมีสะพานข้ามลำน้ำตะโคกอีกแห่งหนึ่ง ที่บ้านลิ้นเกีย เริ่มจากบ้านโคกสว่างมาบ้านหัว
ฝาย-บ้านลิ้นเกีย จนถึงบ้านสระกอไทร-ไทรงาม ซึ่งในเรื่องของการคมนาคมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม
ก็จะดำเนินการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเราจะของบประมาณไปยังหน่วยงานต่างๆ และเหลือเพียงหกโครงการ
เท่านั้นที่เป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ยังไม่ดำเนินการ ในส่วนของโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก็
ดำเนินการไปเรื่อยๆขอให้ท่านมั่นใจว่าการก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมมีมาตรฐานมาก โดย
ผู้รับเหมาที่บ่นแล้วบ่นอีก แต่ผมก็ไม่สนใจเพราะเราดำเนินการตามมาตรฐานของเรา

ประธานสภา
ปลัดอบต.

เชิญ ปลัดอบต.นิคม
ในส่วนของฝาท่อระบายน้ำเป็นโครงการของกรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมจะดำเนินการ
ซ่อมแซมโดยเอาฝาท่อไปปิดไม่ได้ ปัจจุบันได้ทำหนังสือไปที่กรมทางหลวงแล้ว ว่าไม่มีฝาท่อให้ทางหน่วยงานมา
ดำเนินการให้ ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการตอบรับกลับมา จึงจะได้ทำหนังสือสอบถามอีกครั้ง จึงขอนำเรียนว่าเป็นโครงการ
ของกรมทางหลวงไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ในส่วนของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมยังไม่แจ้งในที่ประชุมก็จะเป็นเรื่องของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม โดยสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมจะให้ความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป ซึ่งหากท่านไม่อนุมัติให้ใช้ก็ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ตอนนี้ทำได้เพียงรวบรวมโครงการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการ จึงขอนำเรียนให้ทราบว่า
การใช้จ่ายเงินของทางราชการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมาย ซึ่งเมื่อท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเสนอเข้ามาในที่ประชุมเพื่อให้พิจารณา คณะผู้บริหารก็จะนำโครงการดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของการ
ดำเนินการทางระเบียบกฎหมายที่กำหนด ในส่วนที่จะแก้ไขปัญหาให้ในกรณีเร่งด่วนจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ดังเช่นการซ่อมแซมถนนของบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๒๔ ถือเป็นกรณี
เร่งด่วน โดยใช้จ่ายงบประมาณจากงบกลางในการดำเนินการ และในวันนี้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมจะได้หารือกับทุกท่านว่าจะเข้าร่วมงานพิธีสวนดอกไม้ธรรมอติเตเจ้าคณะอำเภอเสด็จวันเวลาใด

ประธานสภา

นายกอบต.

เชิญ นายกอบต.นิคม

ในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าในช่วงที่เข้ามาบริหารซึ่งในช่วงนั้นก็ดำเนินการในเรื่องของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งตอนนั้นได้เสนอในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าปรากฏว่า นายช่างไฟฟ้าก็มีจำกัด และจะรับโอนมาอีกหนึ่งคน เพื่อที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ หมู่บ้านใดหรือพื้นที่ใดที่มีความมืด อาจจะเกิดอันตรายต่อประชาชนก็จะได้แจ้งให้ช่างไฟฟ้าได้ออกสำรวจประมาณการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดำรงชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ประธานสภา

ที่ประชุม

เชิญ ที่ประชุม

นายสนอง บุญศิริ ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมที่มีการจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน อาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งที่ผ่านมา ผมมองว่าเป็นโครงการที่ดีและอยากจะให้มีการดำเนินโครงการอีกเพื่อประโยชน์และความรู้ต่อพี่น้องประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม และผมอยากให้ระวังในช่วงหน้าฝนที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อด้วย

ประธานสภา

รองนายกอบต.

เชิญ รองนายกอบต.นิคม

บุญทัน แก้วกอนนอก ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมดำเนินการในการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้แจ้งเข้ามาในเรื่องของไฟฟ้าและถนนชำรุดเสียหาย ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของดินที่ผมได้สืบหาจากในหลายพื้นที่ ในช่วงนั้นก็ขาดแคลนดินจริงๆ จึงได้ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข จึงขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าสิ่งใดที่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสามารถเร่งดำเนินการแก้ไขให้ทัน ก็จะเร่งดำเนินการให้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสบายใจว่าไม่ได้ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ และขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.นิคมทุกท่านที่ท่านได้ดูแลพื้นที่หมู่บ้านของท่านหากมีปัญหอะไรก็ขอให้แจ้งเข้ามาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ไปไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

นายกอบต.

ตามที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมแจ้งการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอดีตพระครู อัมพวันธรรมวิศิษฐ์ เจ้าคณะอำเภอที่ท่านละสังขารไป ที่วัดบ้านหนองม่วง หมู่ ๔ ในวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. การแต่งกายเครื่องแบบชุดสีทากี้ เพื่อเป็นการให้เกียรติและแสดงความอาลัยกับท่านเป็นครั้งสุดท้าย ส่วนหัวหน้าส่วนราชการขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมได้ร่วมสวดอภิธรรมตามวันเวลาดังกล่าว

ประธานสภา

ที่ประชุม

เชิญที่ประชุม

นายสมบุญ ญัตติรัมย์ ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลนิคม จัดเตรียมรายชื่อและนำไปมอบให้คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ต้องไปลงทะเบียนที่วัดอัมพวันเพราะจะทำให้ยุ่งยากและแออัด

ประธานสภา

เชิญเลขานุการนายกอบต.นิคม

เลขานุการนายกอบต.

นายบุญจันทร์ ดวงทุ่งสา การที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมจะไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ของอดีตพระครู อัมพวันธรรมวิศิษฐ์ เจ้าคณะอำเภอสตึก ผมจะจัดเตรียมรายชื่อให้คณะกรรมการ จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน เป็นชุดขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

นายกอบต.

ประธานสภา

ปลัดอบต.

มอบหมายให้ นายบุญจันทร์ ดวงทุ่งสา เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

เชิญ ปลัดอบต.นิคม

ขออนุญาตนำเรียนกำหนดการในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันบรรจุร่างอดีตพระครูอัมพวันธรรมวิศิษฐ์ เจ้าคณะอำเภอสตึก บนศาลาของวัดอัมพวัน เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมได้รับทราบและเข้าร่วมพิธี ขอให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมได้หารือ ซึ่งหากท่านใดที่จะเข้าร่วม การแต่งกายจะเป็นเครื่องแบบชุดสีทากี้ และอีกหนึ่งเรื่องตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม บ้านสระกอไทร หมู่ที่ ๕ แจ้งในเรื่องโครงการอบรมและศึกษาดูงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม มีนโยบายในด้านของการศึกษาดูงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพโดยจะศึกษาดูงานในวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะได้จัดทำหนังสือเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมต่อไป

นายกอบต.

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ กำหนดในวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๕ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเป้าหมายเป็นพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมเป็นกลุ่มอาชีพ อสม. ร่วมกับทางผู้นำชุมชน ท่านใดที่เดินทางแล้วก็ขอให้ท่านเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้าง โดยกำหนดหมู่บ้านละ ๕ คน รวมกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

ปลัดอบต.

ขออนุญาตเรียนให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมได้รับทราบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม จะนำท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมและประชาชนในเขตพื้นที่เข้าศึกษาดูงาน

จำนวน ๒ ครั้งซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งในปีงบประมาณถัดไปก็จะพิจารณาศึกษาดูงานสถานที่อื่น เพื่อให้ท่านนำ
ความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ปิดประชุม

ไม่มี
เมื่อไม่มีผมขอปิดประชุม
๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) สุรวุฒิ ปองวัฒนากุล ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายสุรวุฒิ ปองวัฒนากุล)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ผาแดง คำหงษา ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายผาแดง คำหงษา)

(ลงชื่อ) อภิวัฒน์ จาบุรี กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นายอภิวัฒน์ จาบุรี)

(ลงชื่อ) พรรณวดี งามสะพรั่ง เลขานุการกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
(นางพรรณวดี งามสะพรั่ง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตรวจแล้วถูกต้อง

จำนง สิงหนันท์
(นายจำนง สิงหนันท์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคม